

ผนวก ก

บทความสั้น เรื่อง “ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ”

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีความมุ่งหวังเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยเฉพาะงานที่ผลักดันให้กองทัพเรือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้ โดยนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือฯ นี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้กองทัพเรือมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยของกองทัพเรือและส่งเสริมให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการให้ได้ตามวิสัยทัศน์กองทัพเรือในปี ๒๕๖๗ และได้กำหนดกรอบทิศทางอย่างกว้างตามช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปี ๒๕๖๗ รวมทั้งได้กำหนดสถานะที่พึงประสงค์ในแต่ละช่วงเวลา โดยเน้นในช่วงปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ที่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการวางรากฐานให้มั่นคงตั้งแต่เริ่มการค้นหาตนเอง การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีความพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพ

“ความเป็นมืออาชีพ” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือฯ ให้มีความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานการทำงาน โดยเฉพาะงานตามภารกิจของหน่วยที่สร้างผลผลิตหลักให้กับหน่วยและกองทัพเรือ ทั้งนี้ เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้รับบริการและหน่วยเหนือ ซึ่งนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือฯ นี้ ได้กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ ๓ ปัจจัย ได้แก่ องค์ความรู้ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของกำลังพล และการบริหารจัดการของหน่วย รวมทั้งใช้ ๓ ปัจจัยดังกล่าวนี้ในการประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จในแต่ละช่วงระยะเวลาอีกด้วย

โดยสรุปแล้วนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือฯ เป็นเรื่อง que ทุกหน่วยได้ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วและไม่ใช่ว่าเรื่องที่ย่างยากซับซ้อน เพียงแต่เป็นการสร้างความชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างจริงจัง และกำหนดเป้าหมายร่วมภายในหน่วยเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทุกหน่วยดำเนินการโดยพร้อมเพียงกันแล้ว ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับกองทัพเรือต่อไป

ฝ่ายปฏิบัติการข่าวสาร คยน.ทร./ยก.ทร.

ธันวาคม ๒๕๕๘

ผนวก ข

ภาพ Infographics เรื่อง “ร่วมเดินทางสู่การปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ”

๑. ภาพที่ ๑



๒. ภาพที่ ๒



ฝ่ายปฏิบัติการข่าวสาร คยน.ทร./ยก.ทร.
ธันวาคม ๒๕๕๘